

KỶ HỢP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

nghiêm túc, phiên thảo luận đã có 23 lượt đại biểu phát biểu, 1 ý kiến tranh luận. Qua phát biểu của các đại biểu Quốc hội cho thấy, về cơ bản các đại biểu Quốc hội tán thành với nhiều nội dung cơ bản trong báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội tại kỳ họp này. Các đại biểu Quốc hội đã phân tích, góp ý làm rõ thêm nhiều nội dung cơ bản, sâu sắc, bày tỏ rõ quan điểm, thẳng thắn vào nhiều nội dung nhằm bảo đảm tính thống nhất của

hệ thống pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra và đoàn thanh tra; hệ thống pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, sự phù hợp của tổ chức, hoạt động của hệ thống thanh tra với yêu cầu thực tiễn đổi mới và đáp ứng tình hình của các quy định trong dự thảo Luật, đồng bộ giữa các hoạt động thanh tra. Ngoài ra, các đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận về một số vấn đề, các điều luật cụ thể của dự thảo Luật như: Về hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra; hoạt động thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra;

trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra và đoàn thanh tra; xử lý chống chéo, trùng lặp và phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước.

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi). Dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 11 chương và 69 điều (trong đó có 38 điều sửa đổi, bổ sung nội dung, 22 điều chỉnh sửa cấu trúc, kỹ thuật văn bản, bãi bỏ 6 điều, bổ sung 11 điều và giữ nguyên 4 điều). Các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về các nội dung như: Nhất trí về tên gọi dự thảo Luật là “Luật Dầu khí” bởi vì tên gọi này đã được sử dụng thống nhất trong thực tiễn hoạt động dầu khí từ khi Luật điều chỉnh về hoạt động dầu khí thường nguồn được ban hành năm 1993 cho tới nay và được ghi nhận tại các hợp đồng dầu khí ký kết, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, liên tục của pháp luật về dầu khí; về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, các ý kiến đề nghị bổ sung vào phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật hoạt động dầu khí trung và hạ nguồn, bổ sung “dự án đầu khai thác dầu khí” vào phạm vi điều chỉnh; nhất trí nội dung điều tra cơ bản về dầu khí theo hướng bổ sung quy định về cơ chế thực hiện, hình thức tổ chức

thực hiện để án điều tra cơ bản về dầu khí; nhiệm vụ chủ trì của Bộ Công Thương và giao Chính phủ quy định chi tiết điều này; về sự cần thiết quy định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt toàn bộ nội dung hợp đồng dầu khí, kể thừa quy định của Luật Dầu khí hiện hành bởi vì hợp đồng chia sản phẩm dầu khí là thỏa thuận pháp lý quan trọng giữa Nhà nước và nhà thầu kỹ thuật hiện hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên dầu khí quốc gia, có tính chất dài hạn, có nhiều nội dung đặc thù liên quan đến quốc phòng, an ninh, chủ quyền, mặt biển...

GIÁM SÁT CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

bảo đảm an sinh xã hội cho các gia đình, cá nhân có diện tích đất bị thu hồi.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án đồng thời đề nghị các sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố rà soát lại quy trình, quy định, quy chế, nếu có vướng mắc thuộc thẩm quyền của tỉnh thì tham mưu để điều chỉnh, giải quyết theo phương châm vướng đến đâu tháo gỡ đến đó. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến đất đai; công khai, minh bạch về cơ chế, chính sách, trình tự thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nâng cao vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, của người đứng đầu trong công tác giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, vướng mắc phát sinh thủ tục, kịp thời. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình, thủ tục cho đội ngũ cán bộ làm công tác thu hồi đất, kiểm đếm, bồi thường.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự diễn đàn doanh nghiệp Thái Bình - Lyon

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự diễn đàn doanh nghiệp Thái Bình - Lyon.

Trong chương trình công tác tại vùng Auvergne-Rhône-Alpes, chiều ngày 24/10 (giờ Pháp), đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự diễn đàn doanh nghiệp Thái Bình - Lyon do UBND tỉnh Thái Bình, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Lyon tổ chức. Tham dự diễn đàn, về phía tỉnh có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh. Về phía Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp có đồng chí Đào Quốc Cường, Bí thư thứ nhất kiêm Trưởng ban phụ trách đầu tư song phương Pháp - Việt và một số thành viên Đại sứ quán. Về phía lãnh đạo vùng Auvergne-Rhône-Alpes có ông Philippe MEUNIER, Phó Chủ tịch vùng; bà Hélène BARNAY,

Giám đốc Phát triển kinh doanh và quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Lyon cùng nhiều tổ chức kinh tế, doanh nghiệp của thành phố Lyon.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch vùng Auvergne-Rhône-Alpes Philippe MEUNIER khẳng định, diễn đàn doanh nghiệp Thái Bình - Lyon là cơ hội để các doanh nghiệp địa phương của hai nước Pháp, Việt Nam tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tạo ra cơ hội hợp tác, liên kết sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa và mở rộng đầu tư dự án tại mỗi nước, mỗi địa phương. Vùng Auvergne-Rhône-Alpes còn nhiều tiềm năng, chính sách của vùng cởi mở trong hợp tác kinh tế và mong muốn được mở rộng hơn hợp tác kinh tế với Việt Nam. Tại diễn đàn doanh nghiệp Thái Bình - Lyon, chính quyền vùng hy vọng hai bên, nhất là các doanh nghiệp của Thái Bình và Lyon thẳng thắn, cởi mở chia sẻ thông tin, môi trường đầu tư, thế mạnh của nhau, từ đó nghiên cứu lựa chọn sự hợp tác cùng có

lợi trong những năm tới. Ngoài kết nối quan hệ với tỉnh Thái Bình, chính quyền vùng cũng sớm sắp xếp đưa đoàn doanh nghiệp của các địa phương trong vùng đến thăm, làm việc tại Thái Bình để nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

Thay mặt đoàn công tác của tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự giúp đỡ, hợp tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và chính quyền vùng Auvergne-Rhône-Alpes trong việc tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Thái Bình - Lyon. Đây là cơ hội để UBND tỉnh Thái Bình trực tiếp giới thiệu các tiềm năng, chính sách thu hút đầu tư cũng như các cơ hội hợp tác kinh doanh với tỉnh Thái Bình tới chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp vùng, trong đó có các doanh nghiệp của thành phố Lyon. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ: Cùng với tiềm năng, thế mạnh về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực, giao thông kết

nối, hiện nay Thái Bình có nhiều sản phẩm thế mạnh, chủ lực về nông nghiệp như lúa gạo, thủy hải sản; các sản phẩm công nghiệp như dệt may, da giày với rất nhiều công ty, tập đoàn lớn và có nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo. Thời gian qua, Thái Bình tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao, nhiều nhà đầu tư lớn của các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, các đối tác của Apple, Crocs, Samsung, LG... đã và đang đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Thái Bình. Trong hai năm gần đây, Thái Bình đã thu hút được nhiều nhà đầu tư FDI lớn; riêng năm 2021, tỉnh thu hút được 540 triệu USD vốn FDI, đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Dựa trên sự đa dạng về hàng hóa sản xuất và thị trường xuất nhập khẩu, những chính sách đầu tư phát triển của tỉnh và các FTA mà Việt Nam đã ký kết với EU, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp của Thái Bình với

các doanh nghiệp của Pháp rất rộng mở và hứa hẹn nhiều kết quả tốt đẹp. Mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tiếp tục hỗ trợ, tạo cầu nối giới thiệu đưa các sản phẩm thế mạnh của Thái Bình vào thị trường Pháp nói riêng và châu Âu nói chung nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Doanh nghiệp Pháp có thể mạnh trong các lĩnh vực mà Thái Bình đang ưu tiên thu hút đầu tư như công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, điện tử, công nghiệp chế tạo, du lịch, thời trang, chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, môi trường. Vì vậy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn và tin rằng Thái Bình chính là điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp Pháp muốn mở rộng đầu tư ở nước ngoài hiện nay. Bởi tỉnh không chỉ có chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn mà còn có quỹ đất cho phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ đối đạo, mặt bằng sạch và sẵn có, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, giao thông kết nối thuận lợi cho dịch vụ logistics... Đặc biệt, Thái Bình hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư từ khâu lựa chọn địa điểm, nghiên cứu đầu tư đến lập dự án đầu tư, thành lập doanh nghiệp và luôn đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt vòng đời của dự án. Thái Bình cam kết và khẳng định sẽ trở thành địa chỉ hấp dẫn và tin cậy đối với các doanh nghiệp khi đến đất tại Thái Bình.

Tại diễn đàn doanh nghiệp Thái Bình - Lyon, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu và giải đáp, làm rõ những nội dung mà các doanh nghiệp Pháp quan tâm. Các doanh nghiệp của tỉnh Thái Bình và thành phố Lyon đã trao đổi, đối thoại trực tiếp về các lĩnh vực có thể mạnh và nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh để xác định hướng hợp tác, liên kết cùng phát triển.

HÀ THANH

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Thái Bình tại Pháp được lãnh đạo vùng cũng như các doanh nghiệp của thành phố Lyon rất quan tâm nên tại buổi làm việc này có nhiều đơn vị đầu mối như Phòng Thương mại và Công nghiệp vùng, các nghiệp đoàn doanh nghiệp tham dự. Ông Philippe MEUNIER cho biết sẽ sớm cử đoàn công tác của vùng sang Việt Nam và làm

việc tại Thái Bình vào thời điểm thích hợp.

Điểm lại những kết quả nổi bật trong quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp gần 50 năm qua, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, truyền thống tốt đẹp đó sẽ được vun đắp thêm trong thời gian tới. Với đặc điểm về địa lý, vị trí kết nối

kinh tế vùng và những tiềm năng phát triển kinh tế của Thái Bình có nhiều nét tương đồng với thành phố Lyon, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Giữa Thái Bình và vùng Auvergne-Rhône-Alpes còn rất nhiều tiềm năng, dự địa để hợp tác trên nhiều lĩnh vực như phát triển kinh tế, thương mại, y tế, được phẩm, giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch... Thái Bình mong muốn lãnh đạo chính quyền vùng giới thiệu một số địa phương trong

vùng có đặc điểm tương đồng để tìm hiểu, thúc đẩy thiết lập quan hệ hữu nghị giữa hai bên.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ hy vọng sau chuyến thăm này nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực có thể mạnh của hai bên sẽ được mở ra. Thái Bình được đón tiếp nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp Pháp. Đồng chí mong muốn lãnh đạo chính quyền vùng và cá nhân ông Philippe MEUNIER, Phó Chủ tịch vùng tiếp tục hỗ trợ, tạo điều

kiện cho cộng đồng người Việt Nam nói chung và Thái Bình nói riêng đang sinh sống, lao động, học tập tại vùng Auvergne-Rhône-Alpes hội nhập và đóng góp cho sự phát triển chung của hai nước, hai địa phương. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng mời lãnh đạo chính quyền vùng Auvergne-Rhône-Alpes và cá nhân ông Philippe MEUNIER, Phó Chủ tịch vùng đến thăm Thái Bình vào thời gian sớm nhất.

Tập huấn nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật; nâng cao năng lực cho hội viên phụ nữ

Sáng ngày 25/10, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn các kỹ năng tuyên truyền pháp luật; giới thiệu trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình tại địa chỉ <https://pbgdpl.taibinh.gov.vn>; một số nội dung về cải cách hành chính; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Các báo cáo viên đã đưa ra nhiều tình huống trong quá trình triển khai công tác phổ biến, giáo

dục pháp luật tại địa phương để các giảng viên và đại biểu cùng trao đổi, thảo luận, giải đáp khó khăn, vướng mắc.

Thông qua hội nghị giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

* Sáng ngày 25/10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quỳnh Phụ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các đồng chí là ủy viên ban chấp hành hội LHPN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hơn 300 đại biểu dự tập huấn được truyền đạt các nội dung về nâng cao năng lực cho hội viên hội LHPN trong thực hiện chính sách giảm nghèo và chính sách trợ giúp xã hội, trong đó chú trọng một số vấn đề: Nghị định số 20 của Chính phủ quy định chính sách bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; quy định về xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng trợ giúp xã hội đặc biệt khó khăn. Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận về một số khó khăn trong việc triển khai các chính sách giảm nghèo và chính sách trợ giúp xã hội...

Lớp tập huấn là dịp để cán bộ các cấp hội LHPN trên địa bàn huyện nắm rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo và trợ giúp xã hội, từ đó triển khai thực hiện có hiệu quả tại địa phương.

TRINH CƯỜNG - NGUYỄN CƯỜNG

Hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em nghèo và trẻ em khuyết tật

Hưởng ứng tháng hành động vì người nghèo năm 2022, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư phối hợp với Trường THCS thị trấn Vũ Thư vừa tổ chức chương trình “Hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em nghèo và trẻ em khuyết tật”.

Hội Chữ thập đỏ huyện đã trao tiền bảo trợ quý IV/2022 cho 14 trẻ em mồ côi với tổng số tiền 30,3 triệu đồng. Trao 30 suất quà cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn góp sữa và tiền mặt trị giá 12 triệu đồng; trao 30 phần quà là sữa cho các cháu thấp, còi của nhà trường với tổng trị giá 5 triệu đồng.

Đây là hoạt động ý nghĩa động viên, chia sẻ với trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, giúp các cháu vui, khỏe, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị nhân đạo, nhân lên những việc làm nhân ái trong giáo viên, học sinh nhà trường và trong cộng đồng.

Nhân dịp này, Trường THCS thị trấn Vũ Thư đã ủng hộ quỹ nhân đạo và quỹ vì người nghèo của huyện trên 15 triệu đồng.

ĐỒ HỒNG GIA

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 25/10

Thế giới: Đã có hơn 633 triệu ca mắc Covid-19

Tính đến chiều ngày 25/10, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 633 triệu ca, trong đó hơn 6,58 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Ghi nhận 514 ca mắc Covid-19 mới trong ngày

Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 25/10, cả nước ghi nhận 514 ca mắc Covid-19 mới, không ghi nhận ca tử vong do Covid-19.

Thêm 1,5 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 đã về đến Việt Nam vào sáng ngày 25/10.

Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 261,4 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

Trong ngày, 446 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Số ca nặng đang phải thở oxy là 68 ca.

Thái Bình: Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt 95,3%

Ngày 24/10, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 3 bệnh nhân mắc Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 8 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 24/10, Thái Bình đã tiêm được hơn 4,27 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt 95,3%; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt 61,5%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 85,64%, tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là hơn 54,1%.

HOANG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỞ Y TẾ: 0968.851.212 0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.690.476 0227.3831.885